



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2563

เรื่อง

1. คอรัลมัน: กวนน้ำให้ใส: ปัญหาเงิน 5,000 บาท
2. ประกันสังคมเตรียม'2หมื่นล. 'จ่ายเพิ่มตกงานจากพิษโควิด
3. ย้ำชัดต้นทุนไข่ไก่ฟองละ 2.69 บาทเหมาะสมแล้ว
4. จัด 8 มาตรการช่วยชาวสวนผลไม้ให้พ้นวิกฤตโควิด
5. ครม.ผ่านพรก.เงินกู้3ฉบับเยียวยาทุกกลุ่ม
6. ครม.ไฟเขียวตั้ง4บอร์ดใหม่กปน.
7. คอรัลมัน: จับประเด็น
8. รัฐบาลปลดล็อกช่วยแรงงาน
9. ครม.ไฟเขียวแล้ว ช่วยม.33เตะฝุ่น
10. รมช.'มนัญญาสั่งตรงอ.ส.ค.
11. เงินเยียวยา5พันหดเหลือ1ด. ปชช.มีนตบ!รัฐบาลแก้โควิด
12. โยงบลงทุน'50%'สู้โควิด นายการอเงินกู้'จ่าย5พัน'

สื่อ

- แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
kasettumkin.com
แนวหน้า
มติชน
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
มติชน
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ปัญหาเงิน 5,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 14233 หน้า : 5 (บน)



ปัญหาเงิน 5,000 บาท



การจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรง เข้ากระเป๋าประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หากมีการลงทะเบียนไว้ชัดเจน ก็จะไม่เกิดปัญหายุ่งเหยิงตามมา แต่เมื่อฐานข้อมูลเดิมมีปัญหา เมื่อจะต้องเร่งจ่ายเงินให้ประชาชนผู้เดือดร้อน ในสถานการณ์ที่ห้ามจัดให้มีการรวมตัวหรือประชุมกันเยอะๆ มันก็ย่อมจะเกิดปัญหาตามมา

1. การจ่ายเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ล่าสุด จ่ายไปแล้ว เข้ากระเป๋าแม่ๆ โดยไม่เกิดปัญหา เพราะมีฐานข้อมูลชัดเจนแล้ว ลงตัวแล้ว

2. การโอนเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เข้าบัญชีเกษตรกรก็เช่นกัน ไม่เกิดความวุ่นวาย เนื่องจากมีฐานข้อมูลหมดแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าี้ ก็สามารดดำเนินการได้อย่างราบรื่น

3. การจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกลุ่มผู้ประกอบการอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลมีเจตนาดี เห็นถึงความทุกข์ร้อน อยากจะช่วยเหลือพิเศษ เพราะไม่ได้รับการดูแลโดยระบบประกันสังคม

ขอชื่นชมเจตนาดีที่รัฐบาลมีต่อประชาชนกลุ่มนี้ แต่เมื่อจะต้องเร่งจ่าย ท่ามกลางข้อจำกัดที่ต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ท่ามกลางความทุกข์ร้อนของประชาชนทั่วไป ทำให้เกิดปัญหาชุดมุนชุดเก นั่นก็เพราะฐานข้อมูลเดิมมันมีปัญหา

บางคน มีชื่อในทะเบียนเกษตรกรด้วย แล้วเสร็จดูการผลิดก็มาทำอาชีพรับจ้างขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ ครั้นนี้ จึงมาขึ้นทะเบียนในฐานะคนขับแท็กซี่ โดยเจ้าตัวก็ยอมรับว่าทำอาชีพเกษตรกรด้วยจริงๆ ถ้าแบบนี้ปล่อยผ่านไป ใหรับเงินช่วยเหลือได้ แล้วเงินเยียวยาเกษตรกรที่กำลังจะออกมา ก็จะได้ซ้ำซ้อน มันจึงสะท้อนชัดเจนว่า จะต้องสร้างฐานข้อมูลให้ชัดเจน เช่น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ปัญหาเงิน 5,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 14233 หน้า : 5 (บน)

ถ้ารับในฐานะอาชีพอิสระ ก็จะต้องถูกคัดออกจากการเยียวยาในฐานะเกษตรกร เพราะนี่คือเงินเยียวยาพิชโควิด ที่มุ่งให้คนเป็นรายคน มีใครที่มีหลายบทบาท ก็จะได้เงินช่วยเหลือในทุกบทบาท

ยังไม่แน่ว่า มีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มผสมโรง โดยเจตนาเพื่อ ดิสเครดิต สร้างความวุ่นวายสับสนเพิ่มเติม สักดิมให้การแจกเงินช่วยเหลือได้บรรยากาศและความรู้สึกที่ดีให้คนในสังคมมีต่อรัฐบาล หวังผล เขย่งรัฐบาลนั่นเอง

4. ดร.ธนกร วิงบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ได้ให้ข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจ ระบุว่า

“1) ปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดทำและเชื่อมโยงฐานข้อมูลอาชีพอิสระของประชาชนอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การดำเนินมาตรการนี้ จึงต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลอาชีพอิสระจากหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นมาก่อน เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินมาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น :

■ “Big Data” ของแต่ละหน่วยงานมีอยู่แล้วตามภารกิจและนโยบายของแต่ละกระทรวง เช่น นโยบายในการต่อสู้ความยากจน กระทรวงการคลังก็มี Big Data ผู้มีรายได้น้อย แต่ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เรามุ่งเน้นการช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระนั้น ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานไหนมีการจัดเก็บข้อมูลนี้อย่างเป็นระบบ

■ เชื่อมโยงกันได้ด้วย “เลขบัตรประชาชน 13 หลัก” การดำเนินมาตรการนี้ เราใช้การเชื่อมโยงข้อมูลหลายฐานข้อมูลที่เก็บอยู่ในแต่ละหน่วยงาน เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ฐานข้อมูลผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม ฐานข้อมูลข้าราชการของกรมบัญชีกลาง ฐานข้อมูลเกษตรกรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานอ้อยและน้ำตาล ฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ฐานข้อมูลใบอนุญาตขับขี่สาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ฐานข้อมูลผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น

■ หัวใจสำคัญของการคัดกรองผู้ลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคล คือ การลงลายมือชื่อรับรองและยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง (Consent) “ไม่ได้สร้างความเดือดร้อน แต่สร้างความถูกต้อง” ภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบได้เองตามอำเภอใจ แม้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะอยู่กับภาครัฐแล้วก็ตาม เพราะมีกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลดูแลอยู่

2) การใช้จ่ายเงินต้องมีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายแบบอัตโนมัติมันนี่เป็นการใช้งบประมาณแบบ “เอาไม่ถูกที่มัน” ในยามวิกฤตินี้เราต้องใช้งบประมาณที่มี “จำกัด” เยียวยาคนที่ “จำเป็น” ก่อน ซึ่งงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดเป็นเงินกู้ ย่อมเป็นภาระทางการคลังในอนาคต :

■ เดิมมาตรการนี้ มุ่งช่วยเหลือเฉพาะ “กลุ่มอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม” เช่น หาบเร่แผงลอย รถจักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่ เป็นต้น ซึ่งมียู่ประมาณ 3 ล้านคน แต่เมื่อผลกระทบของ COVID-19 ขยายวงออกไป กระทรวงการคลังจึงไม่ได้จำกัดผู้ลงทะเบียนไว้ที่ 3 ล้านคน หากแต่เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่คิดว่าตนเองได้รับผลกระทบ และจะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ปัญหาเงิน 5,000 บาท

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 14233 หน้า : 5 (บน)

โดยตรงก่อน ไม่ใช่ใครก็ได้มาลงทะเบียนแล้วรับเงินไป แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับผลกระทบจริง รัฐบาลจะพยายามช่วยเหลือทุกคน ส่วนผู้ที่เป็นเกษตรกร รัฐบาลไม่ได้ทิ้ง แต่ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือไว้แล้ว

■ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ประเทศไทยมี 22 ล้านครัวเรือน ถ้าให้ครัวเรือนละ 5,000 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3.3 แสนล้านบาท ถ้าเป็นระยะเวลา 6 เดือน ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6.6 แสนล้านบาท ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินเยียวยาไปด้วย แทนที่จะนำเงินไปใช้ในด้านอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นตาม “หลักเศรษฐศาสตร์” นอกจากนี้ประเทศไทยไม่ได้มีฐานะทางการเงินดีเหมือนฮ่องกงและมาเลเซียเหมือนที่ผู้วิจารณ์ยกตัวอย่าง การดำเนินมาตรการนี้จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการกู้เงิน และแน่นอนว่าจะเป็นภาระทางการคลังในอนาคต

3) สักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลกระทบจาก COVID-19 เป็นคนละเรื่องกัน ไม่สามารถใช้ตรรกะการวัดแบบเดียวกันได้ ส่วนเงินเยียวยาเป็นเงินที่ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้ให้เป็นสวัสดิการถาวรที่ให้แก่ทุกคน :

■ การให้ประชาชนเสียสิทธิก่อนจึงจะให้สิทธิ เป็นการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง เพราะการลงทะเบียนจำเป็นต้อง “คัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบให้แม่นยำมากที่สุด” ภายใต้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่เรามี เช่น แม้ค่าและข้าราชการ ย่อมมีสิทธิและศักดิ์ศรีเท่ากันตามกฎหมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เท่ากัน

■ การแก้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวสามารถใช้นโยบายสวัสดิการเพื่อบรรเทาปัญหาได้ ซึ่งต้องคำนึงถึงความเสมอภาคเป็นสำคัญ แต่ปัญหาวิกฤติ COVID-19 ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นเรื่อง “เร่งด่วนและส่งผลกระทบโดยตรงกับบางกลุ่มอาชีพเท่านั้น” ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน จึงไม่ควรเอามาปนกัน...”

5. โครงการช่วยเหลือนี้ คงจะต้องดำเนินต่อไป ในการรับเรื่องอุทธรณ์จากประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองรอบแรก ซึ่งสัปดาห์หน้าจะเกิดให้อุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” ที่เคยไปลงทะเบียนกันไว้ นั่นเอง

ที่ตีข่าวกันในออนไลน์ ท่านองฯ กลับมาแล้ว จะจ่ายแค่เดือนเดียว

นั่นเป็นการตีข่าว ขยายข่าว ที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดในสังคม เพราะความหมายที่นายกรัฐมนตรีพูดจริง ๆ ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมเลย นั่นคือ โครงการนี้อนุมัติงบไว้แต่แรก 45,000 ล้านบาท หากจ่าย 9 ล้านคนก็ให้มาจ่ายได้เลยในเดือนแรก (9 ล้าน * 5,000 = 45,000 ล้านบาท ก็จะหมดพอดี) ส่วนเดือนที่ 2-3 ให้เงินมาจากการกู้เงินตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ออก ต้องรอผู้กู้ก่อน จึงจะมีเงินเข้ามา ไม่มีใครไหนที่บอกว่าจะเบี้ยวจ่ายเลย

หยุดสร้างความขัดแย้งด้วยการขยายข่าวบิดเบือนกันเถิด

สารลึ้ม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ประกันสังคมเตรียม'2หมื่นล.'จ่ายเพิ่มตกงานจากพิษโควิด

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 11529 หน้า : 12(ล่างขวา), 9

ประกันสังคมเตรียม'2หมื่นล.' จ่ายเพิ่มตกงานจากพิษโควิด

กรุงเทพธุรกิจ ● กรม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์จ่าย
ทดแทนผู้ประกันตนว่างงาน เปิดช่องจ่ายจ้างหยุดกิจการ
เองได้ชดเชย 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน
คาดใช้ 2 หมื่นล้านบาท กัน 9 หมื่นล้านอุ้มว่างงาน
จากภาวะเศรษฐกิจ "เกษตร"ช่วยชดเชย ครม.แจกเกษตรกร
5,000 บาท 6 เดือน พร้อมมาตรการช่วยรายสินค้า
หนุนดอกเบี๋ยต่ำกลุ่มผลไม้ เชื่อมไปรษณีย์ไทย
ขนส่งฟรี

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิด
เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วานนี้ (15 เม.ย.)
เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอร่าง
กฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการ
ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ พ.ศ... ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ถึงขนาด
ที่นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าจะบางส่วน
หรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราว และลูกจ้างซึ่งเป็น
ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณี
ว่างงาน ไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้าง

ในระหว่างนั้นไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบ
กิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของ
ทางราชการ ให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงานในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้

อ่านต่อหน้า 9

ต่อจากหน้า 12

ประกันสังคม

รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบ
กิจการ แต่ไม่เกิน 90 วัน โดยจะปรับออก
กฎกระทรวงให้มีผลบังคับใช้ภายในสัปดาห์นี้
เตรียม 2 หมื่นล้านชดเชยว่างงาน

ขณะนั้นสำนักงานประกันสังคม มีเงินใน
ส่วนกองทุนว่างงานอยู่ 164,000 ล้านบาท
ที่จะนำมาดูแลผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
คาดว่าผู้มีสิทธิได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโควิด-19 และได้รับเงินชดเชยประมาณ
1 ล้านคน โดยเงินชดเชยที่จะจ่ายให้เดือนละ
5,045-9,300 บาท คาดว่าในช่วง 3 เดือนนี้จะ
ใช้เงินจากกองทุนประกันสังคมจ่ายชดเชย

ให้ผู้ว่างงาน ประมาณ 20,000 ล้านบาท"

ส่วนผู้ว่างงานที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ
สำนักงานประกันสังคมได้กั้นเงินจ่ายชดเชย
ไว้ให้ 90,000 ล้านบาท สำหรับ 1.1 ล้านคน
ในช่วงเวลา 2 ปีจากนี้ แบ่งออกเป็น ผู้ลาออก
เพิ่มสิทธิรับเงินชดเชยจาก 30% เป็น 45%
ระยะเวลา 90 วัน ลูกเลิกจ้างเพิ่มสิทธิจาก
50% เป็น 70% ระยะเวลา 200 วัน โดยขอ
ยืนยันว่าเงินที่นำมาใช้ไม่แตะกองทุนในส่วน
ชราภาพที่มีอยู่ 1.6 ล้านล้านบาท

ขงกรม.แจกเกษตรกร 5 พัน 6 เดือน

ทางด้าน นายอลงกรณ์ พลบุตร
ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯอยู่ระหว่างรวบรวม
มาตรการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด 19 ในเบื้องต้นเกษตรกรต้อง
ได้รับเงินเยียวยาครอบครัวละ 5,000 บาท
เป็นระยะต่อเนื่อง 6 เดือนเพื่อให้เกษตรกร
มีเงินหมุนเวียนในการผลิตสินค้าเกษตร
รองรับภาวะการณ์ขาดแคลนอาหารในอีก
3 เดือนข้างหน้าตามท้องที่การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติหรือเอฟเอโอ ได้
วิเคราะห์เอาไว้

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้แยก
มาตรการช่วยเหลือตามกลุ่มสินค้า โดยจะ
เสนอให้ ครม. พิจารณา เพื่ออนุมัติงบดำเนินการ
ต่อไป ในกลุ่มผลไม้ที่จะเริ่มออกสู่ตลาด
ช่วงปลายเดือนนี้เป็นต้นไป จำเป็นต้องเร่ง
ให้การช่วยเหลือ แม้ผลผลิตบางส่วนได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตลดลง
แต่จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่หายไปกว่า
80% เพราะโควิด 19 ทำให้กำลังบริโภคส่วน
นี้หายไปมากและการบริโภคในประเทศเอง
ก็ไม่สามารถดูดซับผลผลิตทั้งหมดได้

ขง 8 มาตรการช่วยเกษตรกร

ดังนั้น จึงให้ผู้บริหารระดับสูง ร่วม
กับหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาความเป็นไป
ได้ในภาคดำเนินการ 8 มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร ประกอบด้วย มาตรการด้านการผลิต

จะผ่อนผันการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขต
ขยายการต่อใบอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว
อีก 3 เดือน เพื่อสามารถเก็บเกี่ยวผลไม้
ได้ทัน และเน้นการตรวจสอบสุขภาพให้แรงงาน
ทุกราย

การดูแลความเป็นธรรมเรื่องราคาและ
ปริมาณ จะมีการใช้กฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า และกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการเข้ามาควบคุม การส่งเสริมให้มี
การทำคอนแทรคฟาร์มมิ่ง การส่งเสริมการ
ซื้อขายผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการเชื่อมโยง
การกระจายผลไม้อินทรีย์ผ่านห้างสรรพสินค้า และ
ซูเปอร์มาร์เก็ต โดเนนแนแพ็คเกจบรรจุภัณฑ์
ขนาด 5 กิโลกรัม (กก.) 10 กก. และ 20 กก.
เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

เพิ่มช่องทางขาย-บริโภคในประเทศ

มาตรการด้านตลาดในประเทศภาครัฐ
จะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร
โดยขอความร่วมมือไปรษณีย์ไทย มาช่วยใน
การจัดส่งผลไม้พรี 200 ตัน ซึ่งอยู่ระหว่าง
หารือเพื่อเพิ่มปริมาณอีก การผลักดันให้
นำผลไม้จำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์
รณรงค์การบริโภคในประเทศ อยู่ระหว่าง
การเสนอเรื่องเข้า ครม. ในการขอให้ส่วน
ราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกว่า
10,000 แห่ง รวมทั้งองค์การมหาชนต่างๆ
ช่วยซื้อผลไม้ทุกสัปดาห์

มาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับ
ผู้ประกอบการ จะสนับสนุนดอกเบี้ยให้
กับผู้ประกอบการที่รวบรวมผลไม้ในอัตรา
ร้อยละ 1 หนึ่งต้น มาตรการช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ
โดยเตรียมมาตรการช่วยเหลือ
ทางการเงินซึ่งมอบหมายให้สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นหน่วยงาน
หลัก ซึ่งได้ขอความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนปรน
การชำระหนี้ให้กับเกษตรกร

มาตรการเสริมศักยภาพการบริหาร
จัดการมาตรฐานผลไม้ มาตรการเก็บรักษา
และแปรรูปสร้างมูลค่าผลไม้ โดยความร่วมมือ
ระหว่างหลายกระทรวงและหน่วยงาน เพื่อ
นำผลไม้ส่วนเกิน เข้าสู่ระบบการเก็บรักษา
แปรรูป สำหรับตลาดในและต่างประเทศ

เสนอ 5 โครงการช่วยสวนยาง

นางณพรรัตน์ วิจิตรชลชัย รองผู้ว่าการ
การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ประกันสังคมเตรียม'2หมื่นล. 'จ่ายเพิ่มตงงานจากพิษโควิด

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 11529 หน้า : 12(ล่างขวา), 9

ว่า จากการประชุมคณะกรรมการ กยท. กรณีพิเศษ ได้เห็นชอบ 5 โครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง คือ โครงการประกันรายได้ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาความร่วมมือการผลิตและการตลาดภาคอุตสาหกรรมยางพารา เพิ่มสภาพคล่องให้สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตหมอนยางพารา โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม้ยาง และผลิตภัณฑ์ วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดย กยท. จะรีบเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และนำเข้า ครม.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ย้ำชัดต้นทุนไข่ไก่ฟองละ 2.69 บาทเหมาะสมแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

ฉบับที่ : 25753 หน้า : 19(ซ้าย)

ย้ำชัดต้นทุนไข่ไก่ฟองละ 2.69 บาทเหมาะสมแล้ว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผย
ในฐานะประธานอนุกรรมการต้นทุนการผลิต
ไข่ไก่และไข่ไก่กว่า ปัจจุบันต้นทุนการผลิตไข่
ไก่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม-มีนาคม
2563) เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.69 บาท โดยการ
จัดทำต้นทุนนั้น สศก. มีการสำรวจและ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นไปตามหลักวิชาการและ
อยู่ในหลักเกณฑ์ของความเป็นธรรมสำหรับ
เกษตรกรผู้เลี้ยง ที่เรียกว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจ
ศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลต้นทุนที่เป็นเงินสด ที่
เกษตรกรต้องจ่ายด้วยเงิน อาทิ ค่าพันธุ์ ค่า
อาหาร ค่ายารักษาโรค ค่าแก๊ส ค่าไฟฟ้า ค่าถ่านหิน

เชื้อเพลิง และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด ซึ่ง
เกษตรกรไม่ได้ใช้เงินจ่าย (ฟรี) เช่น แรงงานใน
ครัวเรือน ค่าใช้ที่ดินของตนเอง และค่าเสื่อม
อุปกรณ์การเกษตร จึงถือได้ว่าครบถ้วน ครอบ
คลุมทุกมิติอย่างแน่นอน และวอนผู้ประกอบการ
ร้านค้าอย่าตั้งราคาที่เขาเปรียบผู้บริโภค

“ในฐานะประธานอนุกรรมการต้นทุน
การผลิตไข่ไก่และไข่ไก่ เราได้ร่วมดำเนินกรกับ
ทุกภาคส่วนทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐจาก
กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการค้า
ภายใน ภาคเอกชน บริษัทผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ สหกรณ์
ผู้เลี้ยงไข่ไก่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ส่งออกไข่ไก่
สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
และเกษตรกร จึงขอให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นได้ว่า
ข้อมูลมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีการ

ทบทวนให้เป็นเอกภาพร่วมกัน ตั้งอยู่บนหลัก
เกณฑ์และพื้นฐานความเป็นธรรมทั้งเกษตรกรผู้
ผลิตและผู้บริโภคให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สมดุล” เลขาธิการ สศก. กล่าว

ปัจจุบันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอกับความ
ต้องการบริโภคภายในประเทศ และขอให้
ประชาชนคนไทยคลายกังวลและไม่จำเป็นต้อง
กักตุนไข่เพื่อบริโภคในช่วงของวิกฤติโควิด-19
ปัจจุบันการกักตุนไข่ไก่เริ่มคลี่คลาย ประชาชน
ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงร้านค้าหรือแหล่งจำหน่าย
ไข่ไก่ได้อย่างทั่วถึง โดยคาดว่าสถานการณ์จะแยก
สู่ภาวะปกติซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบ
เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำและสั่งการ
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กรมปศุสัตว์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิด
พร้อมหามาตรการรองรับหากเกิดกรณีไข่ไก่ถ้น
ตลาด โดยได้สั่งการให้ที่ปรึกษาการเกษตรต่าง
ประเทศ (ทูตเกษตร) ที่ปรึกษาการส่งเสริมการ
ค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) และผู้ประกอบการ
ช่วยกันขยายตลาดส่งออกไข่ไก่ได้ม และ
หาตลาดส่งออกใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับกรณี
ดังกล่าว และเน้นย้ำการบริหารจัดการจะต้อง
เกิดความสมดุลทั้งต่อเกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้
ประกอบการร้านค้า และผู้บริโภค.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ kasettumkin.com

หัวข้อข่าว : งด 8 มาตรการช่วยชาวสวนผลไม้ให้พ้นวิกฤตโควิด

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -



พญาบาท สถานีวิทยุวีซี ทีเอ็ม เอฟเอชเอฟ ช่อง 8 ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต

งด 8 มาตรการช่วยชาวสวนผลไม้ให้พ้นวิกฤตโควิด



นายอรรถ ฤกษ์กุล... การประชุมคณะกรรมการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร...

นายอรรถ ฤกษ์กุล... มาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้...



1 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้... 1) การให้เครดิต...

2 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้... 1) การให้สินเชื่อ...

3 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้... 1) การให้เงิน...

4 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้... 1) การให้เงิน...

5 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้... 1) การให้เงิน...

1) ให้เงินช่วยเหลือ... 1) การให้เงิน...

2) สนับสนุนสินเชื่อ... 1) การให้เงิน...

3) มาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้... 1) การให้เงิน...

7 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้... 1) การให้เงิน...

7.1 การให้เงินช่วยเหลือชาวสวนผลไม้... 1) การให้เงิน...

7.2 การให้เงินช่วยเหลือชาวสวนผลไม้... 1) การให้เงิน...

8 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้... 1) การให้เงิน...



เรื่องมาแรง... ข่าวเศรษฐกิจ...

- ข่าวเศรษฐกิจ... ข่าวเศรษฐกิจ... ข่าวเศรษฐกิจ...



ดร. ปรีชากร... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์...



ดร. อนุชิต... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์...



ร.ศ.ศ. ปวีณ... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์...



ครม.ผ่านพรก.เงินกู้3ฉบับ เยียวยาทุกกลุ่ม

**คาดเริ่มกู้เงินได้ต้นพค.
ลูกจ้างม.33ร่วม7แสนเฮ
รับเงิน62%ไม่เกิน90วัน
เร่งช่วยเกษตรกร17ล้านราย**

ครม.ผ่านร่าง พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับแล้ว รอเข้าขั้นทุลงแล้วก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดกระบวนการกู้เงินจะเริ่มได้ปลายเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ครม.แต่งตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ตั้ง “ปลัดฯคลัง” นั่งประธาน ติดตามเยียวยาให้

▶▶▶ ต่อ : พรก. -หน้า 10

พรก.

ครอบคลุมทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ไฟเขียวปูนบำเหน็จ เพิ่มขึ้นเงินเดือน-สิทธิประโยชน์ “หมอ-ตำรวจ-ทหาร” สู้โควิด 38,105 อัตรา พร้อมขยายความครอบคลุมผู้ประกันตน ม.33 รับสิทธิว่างงาน จากเหตุสุดวิสัย รับเงิน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ประมาณ 7 แสนคน รับเดือนละ 7-8 พันบาท นายกฯเตรียมหาทางเยียวยาเกษตรกรอีก 17 ล้านคน พร้อมขอไทย แจกเงิน 5 พัน

ยืมทั่วถึง รับเยียวยา 5 พันบาท มียกแก่เดือนแรก แต่ต้องรอพ.ร.ก.กู้เงินก่อนทยอยให้ตามเงินที่มี

เมื่อวันที่ 15 เมษายน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ติดตาม รวบรวม และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามมาตรการต่างๆ ของรัฐ วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มีความครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเร็ว

สำหรับโครงสร้างคณะกรรมการ

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 2.มีกรรมการ 10 คนคือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพาณิชย์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ 3.ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ

‘บิ๊กตู่’รับจ่าย5พันแก่เดือนเดียว

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่ารัฐบาลเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับทุกอาชีพที่ได้รับผลกระทบ แต่เรามีแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบจำนวน 37 ล้านคน มีแรงงานอิสระ 9 ล้านคน แรงงานในระบบประกันสังคม 11 ล้านคน และเกษตรกรอีก 17 ล้านคน ยังไม่นับรวมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับกระทบด้วย

“ผมเห็นใจและสงสาร ผมร้อนใจมากกว่าท่าน คณะกรรมการที่กำกับดูแลและติดตาม ได้บูรณาการข้อมูล ตรวจสอบการเยียวยา เพื่อให้ทั่วถึง แต่ต้องยอมรับความจริงว่าเงินที่รัฐบาลจะนำมาเยียวยานั้นมาจากงบกลางจำนวน 50,000 ล้านบาท เดิมจะเยียวยา 3 ล้านคน ซึ่งจะ

เยียวยาได้ 3 เดือน หรือ 15,000 บาท ต่อคน แต่เมื่อจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทั้งกัน.com มีจำนวนมากถึง 9 ล้านคน ทำให้รัฐบาลมีเงินเยียวยาได้เพียงเดือนเดียว เดิมที่รัฐบาลมีงบประมาณเยียวยาประชาชนกลุ่มนี้เพียง 3 ล้านคน ต่อมาขยายเป็น 9 ล้านคน ยอมรับว่ารัฐบาลมีงบจ่ายเงินเยียวยาประชาชนเพียงเดือนแรกเท่านั้น ส่วนเดือนถัดไปต้องรองบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 วงเงินกว่า 1 แสนล้านบาท คาดว่าจะได้เงินมาใช้ในเดือนมิถุนายนนี้ ขณะที่การเยียวยาแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมและเกษตรกร จะมีมาตรการทยอยออกมาหลังจากนี้” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ย้ายสลับบูว่าฯคาดเช่นพิษโควิด

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด ประกอบด้วย นายกอบชัย บุญอรณะ ให้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯเพชรบุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯชัยภูมิ นายกักพงศ ทวีพัฒน์ ให้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯภูเก็ต ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯเพชรบุรี และนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ให้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯชัยภูมิ ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯภูเก็ต ทั้งนี้ จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การโยกย้าย นายกักพงศ ภาคว่า น่าจะมาจากกรณีปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ต่อมา นายกักพงศ ภาคว่า ผู้ว่าฯภูเก็ต ระบุว่า การโยกย้าย แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา “ผมมีหน้าที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามหน้าที่เท่านั้น ซึ่งทีมงานเราเข้มแข็งและอยู่ได้ไปยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เราทำงานกันเป็นทีม”

ปูนบำเหน็จพิเศษหมอ-ตร.-ทหาร

น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า ครม.ยังมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (กปร.) เสนออนุมัติ 38,105 อัตรา (24 สายงาน) ตามที่เสนอมาโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ให้ยกคนกลุ่มเดิมที่ทำงานอยู่แล้ว เป็นข้าราชการ โดยการสอบคัดเลือกใช้ ม.55 (ซึ่งจะไปทำความตกลงกันอีกครั้งว่าจะใช้วิธีสอบคัดเลือกแบบไหน) ผลจากการที่ยกคนกลุ่มนี้ เป็นข้าราชการ ทำให้ไทยมีอัตราแพทย์ เต็มตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และห้ามใช้เงินเดิมไปบรรจุคนใหม่ การที่จะบรรจุอัตราว่างได้นั้น ต้องเป็นตำแหน่งอื่นที่จำเป็น ไม่ได้อยู่ในสายงาน 24 สายงาน ที่ได้รับการบรรจุไป เช่น แพทย์แผนไทย ต้องทดลองปฏิบัติราชการตามปกติ ถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้บรรจุในส่วนอายุราชการนับย้อนได้แต่ไม่นำมาคิดเวลาเพื่อรับบำนาญจะมีการทยอยบรรจุ 3 รุ่น คือ รุ่นเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวด้วยว่า การจัดสรรอัตราข้าราชการให้แก่นักศึกษาแพทย์ และทันตแพทย์จบใหม่ 2,792 อัตรา (จากที่ขอ 7,579) ส่วนเภสัชกร พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข (4,787 อัตรา) ให้ทำแผนเสนออีกครั้ง และให้เงินพิเศษ (2,700 ล้านบาท) แบ่งเป็นกลุ่มปฏิบัติงานตรง เช่น แพทย์ พยาบาล 1,500 บาท ตั้งแต่เดือนเม.ย.ถึงเดือนก.ย. และกลุ่มสนับสนุน 1,000 บาท เดือนตั้งแต่เดือนเม.ย.ถึงเดือนก.ย. และให้โควตาพิเศษ 2 ชั้น อายุราชการทวีคูณ ไม่อยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมาย ตามกฎหมายจะระบุให้เฉพาะ ตอนประกาศกฎอัยการศึกเท่านั้น

ครม.เห็นชอบผ่านพรก.เงินกู้แล้ว

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ ตามที่คณะ

กรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบแล้ว คือ 1.ร่างพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท 2.ร่างพ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) สามารถออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์ โลน) 500,000 ล้านบาท 3.ร่างพ.ร.ก.ให้อำนาจ ชปท.สามารถเข้าไปซื้อตราสารหนี้ เอกชนคุณภาพดีที่ครบกำหนดชำระ 400,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนจากนี้ทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ก่อนประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

คาดจะทำได้ปลายเม.ย.-ต้นพ.ค.

นายประสงค์กล่าวว่า เบื้องต้นกระทรวงการคลัง มองว่าตามร่าง พ.ร.ก.ที่ ให้กระทรวงการคลัง กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท กระบวนการกู้เงิน น่าจะเริ่มทำได้ช่วงปลายเดือนเม.ย.หรือต้นเดือนพ.ค.นี้ แต่ไม่ใช่เป็นการกู้ทีเดียวทั้งก้อน 1 ล้านล้านบาท เพื่อมาเยียวยาผู้ที่เดือดร้อน การใช้จ่ายเงินต้องเป็นขั้นตอน ขณะนี้รัฐบาลจะใช้จ่ายเงินก้อนแรกจากงบกลางรายการสำรองในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นปี 2563 และปรับงบประมาณบางส่วนมาเป็นงบกลางฯ พร้อมปรับปรุงแผนงานของงบประมาณปี 2564 มาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ถ้าไม่พอจึงจะนำ เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทมาเสริม

ต่อ : พรก. - หน้า 11

พรก.

ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินจะแยกเป็น 3 ส่วนคือ 1.ใช้เพื่อระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะเพื่อดูแลป้องกันรักษาประชาชนทั้งหมด 40,000 ล้านบาท โดยในส่วนนี้ ได้รวมเรื่องวัคซีนสำหรับประชาชนทุกคน 60 ล้านคนไว้แล้ว 2. เงินเยียวยา 5,000 บาท สำหรับลูกจ้างรายวันผู้ทำงานอิสระ และจะมีกลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมาก็วงเงิน

555,000 ล้านบาท และ 3.ภายหลังปลอดจากการระบาดของโควิด-19 แล้วจะต้องมีการฟื้นฟูประเทศใช้วงเงิน 400,000 ล้านบาท

ส่วนการช่วยเหลือด้วยการให้เงินเยียวยาเกษตรกรจะต้องรอให้พ.ร.ก.กู้เงินออกมาก่อน จากนั้นจึงกำหนดหลักเกณฑ์ การช่วยเหลือจะครอบคลุมอย่างไรบ้าง เพราะต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยตรง เท่านั้นชัดเจนตอนนี้คือเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ที่ส่งออกไม่ได้ เป็นต้น

ครม.ขยายลูกจ้างม.33รับเงิน62%

ขณะที่ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายความครอบคลุมผู้ประกันตน มาตรา 33 ว่างานจากเหตุผลวิสัย เพื่อให้ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 90 วันทั่วถึงมากยิ่งขึ้นดังนี้

“ในกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัส หรือ ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครม.มีมติเห็นชอบ ให้ขยายความครอบคลุม และ ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่าจะ นายจ้าง จะหยุดประกอบกิจการเอง หรือ หยุดประกอบ

กิจการตามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตน มีสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วันเช่นกัน”

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้กระทรวงแรงงาน จะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่

7แสนคน-เดือนละ7-8พันบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จะได้รับช่วยเหลือจากมติครม.ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้างในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง ซึ่งเบื้องต้นสำนักงานประกันสังคม (สปส.) คาดการณ์ว่าจะมีประมาณ 7 แสนคน โดยอัตราเงินว่างงานที่จะได้รับจากกองทุนว่างงาน เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 7,000-8,000 บาท ซึ่งขณะนี้กองทุนประกันว่างงานมีเงินรวม 1.6 แสนล้านบาท

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 16 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15376

Col.Inch: 11.23 Ad Value: 12,353

หัวข้อข่าว: ครม.ไฟเขียวตั้ง4บอร์ดใหม่กปน.

หน้า: 7(บนขวา)


PRValue (x3): 37,059

คลิป: ชาว-ดำ

ครม.ไฟเขียวตั้ง4บอร์ดใหม่กปน.

เมื่อวันที่ 15 เมษายน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการปราบปรามการทุจริต จำนวน 4 คน แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์และลาออก ดังนี้ 1.นายจำเริญ โพธิยอด (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ 2.พล.อ.สิงห์ทอง หมิมทอง กรรมการ 3.นายวราวุธ เบ็ญบำรุง กรรมการ และ 4.นายชัยทัต

แซ่ตั้ง กรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งนายศรายุทธ ทองกุล นักการข่าวเชี่ยวชาญ กลุ่มงานที่ปรึกษา สชช. เป็นที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคง และสถาบันหลักกลุ่มงานที่ปรึกษา สชช. สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



จับประเด็น

จากกรณีปัญหามาตรการที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินการจ่ายเงิน 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มพนักงาน ลูกจ้างรายวัน รวมถึงผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลออกมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แต่ระบบคัดกรองของกระทรวงการคลังหรือเอไอได้ประมวลผลให้จ่ายเงินได้แค่บางส่วนเท่านั้น

โดยอาศัยฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงจากหน่วยงานรัฐเป็นหลัก อาทิ กลุ่มที่ลงทะเบียนในโครงการต่างๆของกระทรวงการคลัง ผู้ค้าขายที่แจ้งข้อมูลกับกระทรวงพาณิชย์ กลุ่มเกษตรกรที่ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงผู้ประกันตนกับกองทุนสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงาน

แน่นอนระบบเอไอไม่สามารถพิจารณาเกินขอบเขตของข้อมูลที่ป้อนเข้าไปได้

เรื่องของเรื่อง ด้านหนึ่งก็อาจเป็นขีดจำกัดของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน แต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องของผู้อื่นเรื่องรับความช่วยเหลือเองจะต้องเข้าใจในกฎกติกา ว่ากันตามข้อมูลแท้จริงเป็นหลัก

ไม่ใช่ที่กัก เหมารวมต้องได้สิทธิเหมือนกันหมดทุกคน

จนอาจผลลิมหรือเข้าใจผิดกันไปว่า มาตรการรัฐบาลที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ขาดรายได้เพราะพิษโควิด-19

ไม่ใช่เป็นนโยบายจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศ.

รัฐบาลปลดล็อกช่วยแรงงาน

กรุงเทพฯ ● ปลัดคลังแจงตัดสิทธิ์ผู้ไม่เข้าเกณฑ์ 5,000 บาท 12 ล้านราย “กรม.” เคาะแล้ว มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนตามที่แรงงานเสนอ หากปิดกิจการจ่าย 62% ของค่าจ้าง 3 เดือน ส่วนผู้ถูกเลิกจ้างได้สิทธิ์ 70% เป็นเวลา 200 วัน “พม.” เพิ่มเงินผู้พิการ-ผู้สูงอายุ พลังงานตรงค่าไฟที่ 3.60 บาทต่อหน่วยยาวถึง มิ.ย. อัง! แม้วสงเงินให้ ส.ส. เพื่อไทยจัดซื้อแอลกอฮอล์แจก คณาจารย์ มอ.เสนอจ่าย 3 พันบาทให้ผู้มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปทุกราย

เมื่อวันพุธ ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้ให้ปลัดกระทรวงเศรษฐกิจแถลงถึงมาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้วและจะดำเนินการในช่วงการระบาดของโควิด-19

อ่านต่อหน้า 10

รัฐบาลปลดล็อก

โดยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง แถลงถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วงเงิน 5,000 บาท ว่ามีประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com แล้วกว่า 27 ล้านคน ซึ่งได้ทยอยจ่ายเงินให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า 3 ล้านคน และจะทยอยจ่ายเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์อย่างต่อเนื่องทุกวัน

“มีประชาชนประมาณ 12 ล้านคนที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะไม่เข้าข่าย ขณะที่ประชาชนที่อยู่ระหว่างขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 6 ล้านคนเศษ โดยส่วนนี้ได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา 1.9 ล้านคนเศษ ซึ่งสามารถเข้าไป www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอทบทวนสิทธิ์ได้ โดยเปิดให้

ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.นี้ ส่วนประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดจะมีก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เข้ามา หากข้อมูลถูกต้องจะเร่งอนุมัติเงินเยียวยา 5,000 บาทให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์โดยเร็วที่สุด”

สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นั้น นายประสงค์กล่าวว่า ส่วนแรกจะมาจากการใช้งบกลางปี 2563 และการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ในการใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จำเป็น อีกส่วนจะมาจากการกู้เงินตามพระราชกำหนด (พร.ก.) กู้เงินฉุกเฉิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาท โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ในส่วนเยียวยา 5,000 บาท และมาตรการเยียวยาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประมาณ 5.55 แสนล้านบาท

ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่า ไม่มีแนวคิดจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทตามบัญชีครัวเรือน เนื่องจากบางครัวเรือนไม่ได้รับผลกระทบจริง ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นประเด็นและเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เพราะบางครัวเรือนเป็นเจ้าของบ้าน บางครัวเรือนเป็นข้าราชการ การดำเนินการต้องทำตามกฎหมายกำหนดอย่างชัดเจน เพราะเป็นการกู้เงิน ต้องจ่ายให้ตรงตัวผู้ที่ประสบความเดือดร้อน ถ้าจ่ายไม่ตรงตัวไม่ตรงจุดผู้จ่ายต้องรับ

ผิดชอบ ทำให้ต้องมีการตรวจสอบตามหลังเสมอ เพราะเป็นเงินของประเทศชาติ เงินกู้ที่กู้มาประชาชนทุกคนต้องร่วมใช้หนี้

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แก้ไขกฎกระทรวงแรงงานเพื่อปลดล็อกให้ผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานประกอบการที่ปิดตัวลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ สถานประกอบการที่ต้องปิดเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตนจะได้รับเงินเยียวยาจากกองทุนประกันสังคม 62% ของค่าจ้างเป็นเวลา 90 วัน หรือ 3 เดือน, กลุ่มที่ต้องกักตัวเอง 14 วัน รวมถึงที่ติดเชื้อโควิด-19 และกลุ่มที่ถูกทางการปิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จะได้รับเงินเยียวยาจากกองทุนประกันสังคม 62% ของค่าจ้าง, กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ประกันตนที่ต้องลาออกและถูกเลิกจ้าง โดยผู้ที่ไม่ลาออกเองจะได้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 45% เป็นเวลา 90 วัน ส่วนที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 70% เป็นเวลา 200 วัน

“หลัง ครม.มีมติเราจะเร่งออกกฎกระทรวงให้เสร็จในสัปดาห์นี้ และจะพยายามเบิกจ่ายให้ผู้ประกันตนให้เร็วที่สุด หากมีปัญหาใดให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในแต่ละจังหวัด โดยผู้ประกันตนที่ยื่นเอกสารไปที่สำนักงานประกันสังคมแล้วไม่ต้องยื่นผ่านออนไลน์ซ้ำ ส่วน

ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นสามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้”

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือของ กษ.มีการลดหนี้ ธ.ก.ส. และกองทุนต่างๆ มีการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย สร้างรายได้ให้ประชาชน ซึ่งกรมชลประทานได้ให้ประชาชนที่ตกงานเข้ามาช่วยงานดูแลเรื่องชลประทาน รวมถึงการหาตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกร และในระยะที่ 3 จะมีการมาตรการออกมาดูแลชัดเจนขึ้น

ด้านนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ตั้งแต่ ม.ค.ได้ให้สถานธนาถนุเคราะห์ขยายอายุตัวจำนำจาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน หรือประมาณ 8 เดือน เพื่อให้มีสภาพคล่อง นอกจากนั้น พม.ได้รับเงินกู้จากกระทรวงการคลังประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อลดดอกเบี้ยเป็นพิเศษให้ผู้ใช้บริการสถานธนาถนุเคราะห์เป็น 0.125% ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์หลายแสนราย ขณะที่การเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีมาตรการพักชำระหนี้ ผู้เช่าซื้อ ฟอน ฟอนดาวิน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ขณะที่ผู้เช่าอาคาร สถานที่ร้านค้ากับ กคช.จะยกเว้นค่าเช่าให้เช่นเดียวกับผู้ค้าตามแผง ในพลาซ่าที่อยู่ในพื้นที่ของ กคช. จะเจรจาลดค่าเช่าแผง 50% ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้าประมาณ 3 แสนคน

“กลุ่มคนที่มีการมีมาตรการที่เริ่มไว้ก่อนไวรัสโควิด-19 จะแพร่ระบาด คือเพิ่มเงินรายเดือนจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท คาดว่าจะได้รับเงินในเดือน

พ.ค. รวมถึงมีการพักหนี้ผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนกลุ่มผู้เดือดร้อน คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน และคนตกงาน พม.จะมีสถานที่ให้พักชั่วคราว และจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจว่ามีปัญหาหรือความต้องการอะไร”

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า นอกจากภารกิจที่ทำร่วมกับกระทรวงอื่นๆ แล้ว ในส่วนของ มท.ยังมีการช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ ซึ่งมีการลดค่าไฟฟ้า 3% เป็นเวลา 3 เดือนระหว่าง เม.ย.-มิ.ย. ขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้าและคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยส่วนนี้ จะใช้งบประมาณกว่า 4 หมื่นล้านบาท ส่วนค่าน้ำจะลดค่าน้ำ 3% ในกรอบเวลา 3 เดือนเช่นเดียวกัน และขยายเวลาชำระค่าน้ำ 3 เดือน และคืนเงินประกันค่าประปา รวมวงเงินที่จะใช้ 3 พันล้านบาท ส่วนที่มีประชาชนเรียกร้องให้ลดค่าไฟเพิ่มเติมนั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่จะเป็นผู้พิจารณา

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงได้ตรึงค่าไฟฟ้าไว้ที่ระดับ 3.60 บาทต่อหน่วย จนถึงเดือน มิ.ย.63 รวมทั้งได้ผ่อนผันให้โรงงาน กิจการเอสเอ็มอี โรงแรม เป็นต้น ที่เดิมต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราคงที่ที่กำหนดให้จ่ายตามใช้จริง รวมทั้งลดค่าไฟฟ้า 30% ให้โรงแรม หอพักที่ผันตัวเองเป็นโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วย สังเกตอาการ หรือเป็นโรงพยาบาลสนามด้วย

‘แม่่ว’ แจกแอลกอฮอล์

ด้านความเคลื่อนไหวของนักการเมืองนั้น นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อบจ.ราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า นายทักษิณ

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่าน ส.ส.พรรคทั่วประเทศ โดยให้จัดหาแอลกอฮอล์มาแจกจ่ายประชาชนพื้นที่ละ 100-200 ขวด ซึ่งในภาคอีสานนั้นนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าพรรค รวมทั้งนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรค และตนเองได้ร่วมกันสมทบเงินอีกจำนวนหนึ่ง โดยทยอยแจกไปแล้วใน 3 จังหวัด คือ อุบลราชธานี, ยโสธร และอำนาจเจริญ จังหวัดละ 15,000 ขวด

ทั้งนี้ แอลกอฮอล์ที่แจกให้ประชาชนนั้นบรรจุในขวดใสเป็นแอลกอฮอล์ 75% โดยมีภาพของนายทักษิณพร้อมภรรยาชื่อความว่า “เป็นห่วงพี่น้องชาวไทย จากใจทักษิณ ชินวัตร นายกฯ คนที่ 23”

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการ พท.กล่าวว่า พรรคได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมากว่าถูกระบบคัดกรองปฏิเสธสิทธิ์ ทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ทั้งที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐโดยตรง ซึ่งแม้รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ผู้เดือดร้อนได้ขอทรัพย์สินในหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่เป็นห่วงว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือที่ล่าช้าเกือบเดือนตั้งแต่ประชาชนขาดรายได้ จะทำให้บางครอบครัวอยู่ไม่รอดถึงวันรับเงิน จึงอยากเร่งรัดรัฐบาลให้แก้ปัญหานี้เป็นอันดับแรก

“ผมเจอด้วยตัวเองหลายเคส เช่นแม่ลูกสามที่เกือบใช้เงินก่อนสุดท้ายซื้อยาล้างท้องน้ำฆ่าตัวตายหมู่ ถ้าไม่เจอก่อนปานนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ ซึ่ง ส.ส.หลายคนก็เจอแบบเดียวกัน จึงอยากวิงวอนรัฐบาลอีกครั้งให้จ่ายเงินให้ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยเร็ว

ก่อนที่เหตุการณ์ต่างๆ จะย้ายเย้ายิ่งไปกว่านี้" น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า และต้องฝากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ให้เข้าไปดูแลเรื่องการตรึงราคาด้วย เพราะพบว่ามีการขึ้นราคาจำนวนมากนอกเหนือจากไข่ไก่

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรค พท.กล่าวเช่นกันว่า ภาพที่ประชาชนบุกกระทรวงการคลังเพื่อทวงเงินเยียวยา 5,000 บาทนั้น อธิบายสถานการณ์ความรับผิดชอบของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากระบบเอไอที่นำมาใช้คัดกรองไว้ประสิทธิภาพก็ต้องทบทวนปรับปรุง ไม่ใช่แก้ปัญหาแบบลูบหน้าปะจมูก อย่างมั่วแต่ไปแนะนำประชาชนตากแดดฆ่าเชื้อโรค เงินมีแล้ว ยิ่งควรให้ตรงเป้า จ่ายเงินเยียวยาให้ถูกคน โทษบอกว่าเราไม่ทิ้งกัน แต่ไว้ประสิทธิภาพแบบนี้มีคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังจำนวนมาก

ขงจ่าย 3 พันอายุ 18 ปีขึ้นไป

ขณะเดียวกัน นายวีโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล พร้อมคณะได้ไปยื่นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล โดยเรียกร้องให้เปลี่ยนแนวทางดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มอื่นๆ ให้ครอบคลุมทั้งนอกระบบและในระบบ เพราะหากเยียวยารายละ 5,000 บาทให้แรงงาน 14.5 ล้านคนเป็นเวลา 3 เดือน จะใช้งบประมาณ 217,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จัดสรรได้ ทั้งนี้พรรคจะเปิดเว็บไซต์ www.ทำไมไม่ได้5พัน.com เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและนำเข้าสู่กระบวนการกลไกของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นปากเสียงให้ประชาชนได้รับสิทธิอันชอบธรรมด้วย

นายบุญเลิศ ศชายุทธ์เดช สื่ออิสระ อดีตสมาชิกสภา

สร้างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 2540 ระบุว่า ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นคนไร้ราก คนจรทโมนหมื่น ซึ่งไม่เคยอยู่ในทะเบียนหรือสารบบใดๆ ที่คาดว่ามีจำนวนนับพันคน จึงอยากให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าไปดูแล และใช้วิกฤติไวรัสระบาดเป็นโอกาสจัดระเบียบคนไร้รากเหล่านี้

ขณะเดียวกัน คณาจารย์ 18 รายจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมลงนามในแถลงการณ์หัวข้อ "หากไม่มีเสรีภาพจากความอดอยากและความทุกข์ทรมาน (Freedom from hunger and miseries) ย่อมไม่มีสุขภาพที่ดี" โดยเรียกร้องให้รัฐบาลปรับการเยียวยา 5,000 บาทที่มีปัญหา มาเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือประมาณ 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนให้แก่ประชากรทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ยกเว้นบุคลากรของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 440,000 ล้านบาทในเวลา 3 เดือน รวมทั้งจัดให้แจกจ่ายอาหารและปัจจัยเพื่อการดำรงชีพโดยตรงแก่กลุ่มคนเปราะบางทุกกลุ่ม ซึ่งงบประมาณที่ใช้สำหรับถุงยังชีพ 2 ล้านคน 3 เดือนจะคิดเป็นเงิน 7,800 ล้านบาท

"พวกเราขอเรียกร้องต่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ให้ยุติการเก็บค่าเช่าทิ้งต่อที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการขนาดเล็ก และขอเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถาบันการเงินยุติการคำนวณดอกเบี้ยในสินเชื่อกองค้ำของบุคคลและนิติบุคคลขนาดเล็กในตลอดช่วงเวลาที่วิกฤติครั้งนี้".

ครม.ไฟเขียวแล้ว ช่วยม.33ตะเฒ่า

โดนพิษโควิดจ่ายให้ 7-8 พัน
ยอมหัน 50% งบลงทุนปี 64
แท็กซี่ 'ธ.ออมสิน' จนเว็บล่ม
นายกค้าทองยันมีเงินรับซื้อ
ครม. รื้องบ'64 รับมือ 'โควิด' เคาะหันรายจ่ายลงทุน
50% ไฟเขียวเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ตกงาน
จ่าย 62% ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

ช่วยม.33

ครม.ปรับงบ'64รับมือโควิด

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานประมาณการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้ 1.รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ และการดำเนินกิจกรรม (Event) ที่มีการจัดผู้จัดกิจกรรม (Organizer) หรือดำเนินการเอง ให้พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณลง ร้อยละ 25

นางนฤมลกล่าวว่า 2.รายจ่ายลงทุน ในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพัน (รายการปีเดียว) ที่เป็นครุภัณฑ์ทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถชะลอการดำเนินงานได้ ให้พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณลงร้อยละ 50 3.รายการและงบประเภทที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถชะลอการดำเนินการได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการบรรเทาหรือแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และให้หน่วยรับงบประมาณ



แนะนำนักลงทุน - นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ระบุว่าคงมีประชาชนนำทองคำรูปพรรณมาขายเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด และแนะนำให้นักลงทุนที่ยังไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินค่อยๆ ททยอยขาย เนื่องจากราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอยู่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน

เสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ ตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอ ครม. นายกฯ รองนายกฯ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อให้ความเห็นชอบและส่งข้อเสนอการปรับปรุงให้สำนักงานงบประมาณ ภายในวันที่ 22 เมษายนนี้

คลังพวบุกเรียกร้อง5พัน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 เมษายน ว่าบรรยากศเติมไปด้วยความเข้มงวด กระทรวงการคลังอนุญาตให้มีการเข้าออกกระทรวง โดยเปิดให้รถยนต์เข้า-ออก เพียง 2 ประตู คือให้เข้าประตู 4 และเปิดให้ออกประตู 1 จากเดิมให้เข้า-ออก ทั้งหมด 5 ประตู ส่วนประตูเล็กที่เคยเปิดให้ข้าราชการ และประชาชนผ่านเข้าออกตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังก็ปิด นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยืนอยู่ทุกประตู และคอยถามรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะเข้ามาถึงกระทรวงว่ามาติดต่ออะไร ถ้าเป็นข้าราชการในกระทรวงให้เข้าตามปกติ ส่วนคนเดินผ่านไปมายังสามารถเดินเข้าประตูได้ โดยไม่ได้มีการสอบถามแต่อย่างใด และในครั้งนี้อย่างไร ยังมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเดือนละ 5 พันบาท เดินทางที่กระทรวงการคลังเหมือนในกรณีวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา ที่มีประชาชนเดินทางมากกว่า 100 คน เรียกร้องจะขอพบนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องจากลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ และบางรายยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จแต่อย่างใด ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มีการปิดป้ายประกาศประตูกระทรวง แจ้งให้ทราบว่าการอุทธรณ์กรณีมาตรการเยียวยาเงิน 5,000 บาท รับอุทธรณ์ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

ยื่นทบทวนสิทธิพิจารณารายคน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีการเปิดกลไกขอทบทวนสิทธิของผู้ที่เคยลงทะเบียนขอรับเยียวยา 5,000 บาท ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ว่า การเปิดให้ทบทวนสิทธิครั้งนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเงิน แต่ต้องมีการพิจารณาเป็นรายคนว่าสมควรจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่เป็นรายกรณี

“ส่วนกรณีคนไม่เชื่อมั่นระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) นั้น ขอชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับเอไอ เพราะไม่ได้ใช้เอไอในการคัดกรองอย่างเดียว เป็นแค่ใช้คัดกรองข้อมูลขนาดใหญ่ ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะได้รับเงิน ซึ่งส่วนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยทบทวนข้อมูล และระบบเอไอเอามาเพื่อช่วยประมวลข้อมูลเท่านั้น” นายอุตตมกล่าว และว่า ในการเปิดให้ทบทวนสิทธิครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะ

ประสานกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ เช่น คลังจังหวัด สรรพากรพื้นที่ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นต้น เพื่อเข้าไปตรวจสอบ

ขอรับ5พันยอดพุ่ง27.5ล้านคน

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ว่ามีประชาชนลงทะเบียนสูงถึง 27.5 ล้านคน ได้จ่ายเงินไปแล้วกว่า 3 ล้านคน อีกจำนวน 5-6 ล้านคน จะต้องขอข้อมูลเพิ่ม ส่วนอีกจำนวน 12 ล้านคน ถูกปฏิเสธรับสิทธิ ซึ่งระบบจะเปิดให้ทบทวนสิทธิใหม่อีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ในวันที่ 20 เมษายนนี้ อาทิ อาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือรถแท็กซี่ที่มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถนำมาใช้พิสูจน์ยืนยันตัวตนได้ รวมถึงหมอนวดแผนไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ก็สามารถได้รับสิทธิในการรับเงินเยียวยาได้ โดยมีงานอาชีพ อาทิ ค้าขาย ที่ไม่แน่ใจว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ จึงต้องมีการตรวจสอบ หากอยู่ต่างจังหวัดจะมีกระทรวงมหาดไทย อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบ และส่งข้อมูลผ่านระบบไอทีเข้ามาพิจารณาอีกครั้ง และหากประชาชนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงการคลังได้ออกมานั้น สามารถติดต่อสอบถามได้จากหน่วยงานที่เป็นสมาชิกภายใต้สังกัดการดูแลของกระทรวงได้ผ่านช่องทางออนไลน์

ขอเยียวยา5พันโดนตัดสิทธิ6ล.ราย

“ตัวอย่างปัญหาข้อๆ ที่พบคือ ลงทะเบียนไปแล้ว ถูกพิจารณาเป็นเกษตรกร ทั้งที่ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ หรือหมอนวดแผนไทย โดยในการตรวจสอบจะนำเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากเลขบัตรประชาชนตรงกันก็เท่ากับเป็นเกษตรกรตามข้อมูลที่มีในระบบ แต่หากผู้ลงทะเบียนยืนยันว่าไม่ได้มีอาชีพเกษตรกรจริงๆ สามารถนำข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดยื่นอุทธรณ์กลับมาใหม่ในช่วงที่เปิดอุทธรณ์ในลำดับต่อไป ซึ่งหลังจากนี้สิทธิในการที่รัฐบาลจะมีมาตรการออกมาดูแลในส่วนของการเกษตรกร ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นเกษตรกรจะไม่สามารถรับการช่วยเหลือแล้ว เพราะ 1 เลขบัตรประชาชนสามารถได้รับการช่วยเหลือ 1 ด้านเท่านั้น” นายประสงค์กล่าว

นายประสงค์กล่าวว่า ขณะนี้ข้อมูลการลงทะเบียนทั้ง 27.5 ล้านราย คาดว่าจะสามารถตรวจสอบพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 19 เมษายนนี้ โดยมีผู้ลงทะเบียนจำนวน 6 ล้านราย ที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมไป ซึ่งมีผู้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเพียง 1.9 ล้านราย ยังขาดผู้ที่ไม่ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา

กว่า 4 ล้านราย รวมถึงมีผู้ลงทะเบียนเข้ามาจำนวน 6 ล้านราย ที่หลุดจากการพิจารณาไปอัตโนมัติ เพราะอายุไม่ถึง 15 ปี รวมถึงยังมีบางส่วนที่ยังมีสิทธิกรอกข้อมูลเข้ามาใหม่ได้ เพราะสาเหตุที่หลุดไปเกิดจากการกรอกข้อมูลไม่ตรงกับที่ให้ลงรายละเอียด อาทิ การใส่เพิ่มคำว่านาย นาง หรือนางสาวเข้าไป ซึ่งมีจำนวน 5-6 ล้านรายเช่นกัน

คลังคาดยื่นอุทธรณ์4ล้านคน

นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ล่าสุดกระทรวงการคลังจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5 พันบาท จนถึงวันที่ 16 เมษายน ประมาณ 3.2 ล้านคน ซึ่งในวันที่ 20 เมษายน เปิดให้มีการอุทธรณ์ หรือทบทวนสิทธิผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดว่าจะมีผู้ขอทบทวนสิทธิไม่น้อยกว่า 4 ล้านคน โดยในการอุทธรณ์นั้น หากผ่านเกณฑ์จะจ่ายเงินให้ทันที ซึ่งจะมีการขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทั้งในหน่วยงานกระทรวงการคลังในพื้นที่ เช่น คลังจังหวัด สรรพากรพื้นที่ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเข้าไปตรวจสอบตัวของผู้อุทธรณ์ ทั้งนี้ในการลงทะเบียนทบทวนสิทธิขอให้มีการยืนยันด้วยภาพถ่าย เช่น ถ่ายรูปกับสถานประกอบการ ถ่ายบัตรประชาชนกับผู้ถือบัตร เป็นต้น เพื่อยืนยันว่าประกอบอาชีพจริง ส่งมาในระบบเราไม่ทิ้งกันเลย

แจ้งให้สิทธิคน.เรียนไปทำงานไป

นายลวรณกล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ดูแลนักเรียน หรือนักศึกษา เรียนไปทำงานไปจะมีช่องทางทบทวนสิทธิ โดยในกลุ่มนี้ให้ส่งไปในระบบทบทวนสิทธิว่าเป็นนักเรียน นักศึกษา และกำลังทำงานเพื่อเรียน ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบ เช่น ตรวจสอบกับนายจ้าง หรือส่งภาพถ่ายมาในระบบ เมื่อกระทรวงการคลังตรวจเจอด้านสิทธิให้ อย่างไรก็ตาม หากในรอบ 2 ยังไม่ผ่านสิทธิอีก กระทรวงการคลังจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูสถานที่ประกอบการ “เมื่อมีการลงทะเบียนทบทวนสิทธิ กระทรวงการคลังพิจารณาให้เร็ว และเริ่มให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทันที คนลงพื้นที่ตรวจสอบก็รูปถ่าย เช่น ถ่ายรูปหน้าร้าน และต้องเจอตัวตนจริง ส่งเข้ามาในระบบ เมื่อตรวจสอบแล้วผ่านเงื่อนไข

คืนสิทธิให้เลยทันที โดยมีข้อแม้คือเวลาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ต้องเจอตัวผู้ลงทะเบียนด้วย” นายลวรณกล่าว และว่า ทั้งนี้ หากเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้ชัดเจน เช่น หมอนวดแผนโบราณที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้สิทธิคืน แต่ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็ต้องลงพื้นที่ไปดู ถ้าพบทำงานจริงก็มีสิทธิ ส่วนแท็กซี่ที่ถูกตัดสิทธิว่าเป็นเกษตรกรถ้ามีใบขับขี่สาธารณะสามารถได้สิทธิคืนได้

รับข้อเสนอกร.ขอลดค่าไฟ5%

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงข้อเรียกร้องจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ที่ต้องการให้พิจารณาลดค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 5% จากที่ภาครัฐประกาศลดแล้ว 3% เป็นเวลา 3 เดือน หรือเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 นั้น จะนำข้อเสนอไปพิจารณารายละเอียดความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ขณะเดียวกันในอนาคตบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะนำก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ราคาถูกมาใช้ จะทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ำลงอีก

ครม.เคาะจ่ายผู้ประกันตน'ม.33'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 เมษายน มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ขยายการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โดยสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน เช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากมติครม.ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้างในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง ซึ่งเบื้องต้นสำนักงานประกันสังคม (สปส.) คาดว่าจะมีประมาณ 7 แสนคน โดยอัตราเงินที่จะได้จากกองทุนว่างงาน เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 7,000-8,000 บาท ซึ่งจำนำเงินกองทุนประกันว่างงาน มีเงินรวม 1.6 แสนล้านบาท มาช่วยเหลือ

ออมสินเว็บล่มแห่งกู้ฉุกเฉิน

วันเดียวกัน ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้ 1 หมื่นบาท ให้กู้สูงสุด 2 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.10% ต่อเดือนหรือแค่เดือนละ 10บาท ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน หลังจากนั้นจ่ายเงินงวดแค่ 429.17 บาท ต่อเดือนระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเปิดให้ลงทะเบียน

วันแรก ในส่วนของธนาคารออมสินเปิดลงทะเบียนทั้งในโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (ผู้มีอาชีพอิสระ) และโครงการสินเชื่อพิเศษ (ผู้มีรายได้ประจำ) โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง เมื่อกดเข้าไปแล้วไม่สามารถกรอกข้อมูลได้เนื่องจากโหลดหน้าเว็บไซต์ไม่ขึ้น ทางธนาคารออมสินแจ้งว่าในช่วงเปิดให้ลงทะเบียนมีผู้สนใจเข้ามาลงทะเบียนกว่า 4 ล้านคน ทำให้ระบบเตรียมไว้ไม่สามารถรองรับได้ ทางธนาคารจึงได้ปิดระบบการลงทะเบียน เพื่อปรับปรุงระบบใหม่โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 16 เมษายนนี้

ธกส.ให้ลงทะเบียนกู้ฉุกเฉินเริ่มแล้ว

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการ

(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 3

ช่วยม.33

ชำระคืน เช่น กรณีรายเดือน งวดละ 429.17 บาท ราย 3 เดือนงวดละ 1,287.50 บาท และราย 6 เดือน งวดละ 2,575 บาท โดยปลอดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้ ทั้งนี้ ผู้ขอู้ไม่ต้องมาติดต่อที่สาขาตามมาตรการ Social Distancing เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดดังกล่าว สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์ผ่านทาง Line Official "BAAC Family" ID : @baacfamily กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนของตนเอง สามารถใช้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนของบุคคลใกล้ชิดได้ เริ่มลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยกดเลือกเมนู "COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส." เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตาม

ขั้นตอนที่แนะนำ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะเก็บข้อมูลพร้อมส่ง

หมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนผ่าน SMS และ จะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียน โดยธนาคารจะเริ่มนัดหมายทำเอกสารและสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ถกค่ายมือถือเยียวยาประชาชนไม่จบ

วันเดียวกัน นายสุภากร ตันพลังสิทธิ์ เลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) 6 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ไวท์ สเปซ จำกัด (เอ็มวีเอ็นไอ) ผู้ให้บริการซิมแพกวันถึงมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมแก่ประชาชนช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 เพื่อลดอัตราค่าบริการว่า ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำข้อมูลกลับไปหารือกับผู้บริหารของแต่ละบริษัทก่อนว่าจะสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ จะมีการประชุมอีกครั้งวันที่ 16 เมษายนนี้ โดยขอให้แต่ละค่ายรวบรวมแพคเกจซิมโควิดสำหรับลูกค้าระบบเติมเงิน (พรีเพด) มาเสนอ รวมถึงแผนการขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการของลูกค้ายระบบรายเดือน (โพสต์เพด)

นายสุภากรกล่าวว่า ก่อนการประชุมหรือ ได้สอบถามดีแทคเกี่ยวกับกระแสข่าวทางโซเชียลที่ว่าดีแทคมีซิม 10 กิกะไบต์ ให้บริการในราคา 99 บาท ซึ่งดีแทคชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะแพคเกจดังกล่าวทำตั้งแต่ปี 2558 เป็นการให้บริการ 3จี ซึ่งปัจจุบันไม่มีแพคเกจดังกล่าวแล้ว ส่วนอีกกระแสข่าวทางโซเชียลที่ว่า ทีโอที มีแพคเกจ 20 กิกะไบต์ ราคา 66 บาท ใช้ได้ 2 เดือนนั้น ทางทีโอทีชี้แจงว่าเป็นซิมใหม่บนคลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์ ที่พื้นที่ให้บริการยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการดำเนินการลักษณะทดลอง จำนวน 1,000 เลขหมายเท่านั้น

3ค่ายมือถือโอเคช่วยเหลือแล้ว

นายสุเทพ เตมนานวัตร หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา เอไอเอส กล่าวว่า ที่ผ่านมา เอไอเอสมิได้ช่วยเหลือ สนับสนุน และดูแลผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ไม่มีการรายงานให้ กสทช.รับทราบ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบอีกครั้ง "บริษัทอยู่ภายใต้การกำกับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงต้องระมัดระวัง การให้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มฟรี 10 กิกะไบต์ มีผลกระทบต่อรายได้อย่างมาก แต่ไม่สามารถเปิดเผย

ได้เนื่องจากบริษัทอยู่ใน ตลท.” นายสุเทพกล่าว นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ทูร กล่าวว่ กรณีที่ กสทช.เสนอให้ปรับลดอัตราค่าบริการลง 10-30% มองว่ามากเกินไป เฉพาะการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มฟรี 10 กิกะไบต์ เงินสนับสนุนอัตรา 100 บาทต่อ 1 เลขหมายยังต่ำกว่าต้นทุนมาก แต่ปัจจุบันพบว่าลูกค้าระบบเติมเงินมีการเติมเงินลดลง 30% ส่งผลให้รายได้ของบริษัทหายไป 30% ดังนั้น ต้องมีการพิจารณาการสนับสนุนเท่าที่บริษัทสามารถให้ได้

“ที่ผ่านมาได้มีการช่วยเหลือผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอีกหลายบริการที่ทรูดำเนินการสนับสนุนไปก่อนหน้านี้ จึงขอตั้งคำถามว่าหากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมช่วยรัฐแล้ว รัฐจะช่วยเหลืออุตสาหกรรมซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 น้อยอย่างไร” นายจักรกฤษณ์กล่าว

แหล่งข่าวจากดีแทคกล่าวว่า การที่ กสทช.เสนอให้มีการปรับลดอัตราค่าบริการ โดยยกตัวอย่าง การลดค่าประปาหรือไฟฟ้านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งแม้จะเป็นปัจจัยขึ้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตเหมือนกัน แต่การลงทุนในน้ำประปาและไฟฟ้าเป็นการลงทุนครั้งเดียวและใช้ไปตลอดชีวิตและผูกขาดโดยรัฐ แต่ขณะที่กิจการโทรคมนาคมมีการลงทุนด้านโครงข่ายและคลื่นความถี่ต่อเนื่อง และความต้องการของผู้บริโภคไม่เหมือนกัน ส่วนที่ กสทช.เสนอให้ขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการ โดยเปรียบเทียบกับกรณีการชำระหนี้เงินกู้กับทางธนาคารที่มีการขยายการชำระหนี้ออกไปนั้นก็ไม่สามารถทำได้ เพราะโอเปอเรเตอร์ไม่ได้มีการเก็บหลักทรัพย์ค้ำประกันแบบธนาคาร ซึ่งหากผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือเบี้ยวหนี้ โอเปอเรเตอร์จะอย่างไร ซึ่งปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบมากอยู่แล้ว

ยังแห่ขายทองคำไม่หยุด

ผู้สื่อข่าวรายงานราคาทองคำวันเดียวกันสมาคมค้าทองคำรายงานเวลาล่าสุด เมื่อเวลา 15.17 น. ปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่งรับซื้อที่บาททองคำละ 25,800 บาท ขายออกที่ราคาบาททองคำละ 26,000 บาท ราคาทองคำรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ราคาบาททองคำละ 25,332.36 บาท และขายออกที่ราคาบาททองคำละ 26,500 บาท นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยว่า ประชาชนยังคงนำทองคำมาขายมากกว่าชื่อเหมือนวันก่อนหน้า เนื่องจากราคาทองคำปรับขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันรวมกว่า 6,000 บาท ทำให้เห็นภาพนักลงทุนนำทองคำออกมาขายเพื่อเก็งกำไร และบางส่วนก็นำมาขายเพราะต้องการถือครองเงินสดมากขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่

เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีการเปิดทำการปกติในบางสาขา และปิดในบางสาขา แต่ในช่วงที่ประชาชนมีความต้องการขายทองคำออกจำนวนมากในขณะนี้ สาขาร้านทองคำก็ได้เปิดทำการทั้งหมดทุกสาขาเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ และเพื่อลดความแออัดในการรองรับลูกค้า ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

“อยากแนะนำให้ทยอยขายสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่มีความจำเป็นในการใช้เงิน เพราะในระยะถัดไป หากโควิด-19 ยังไม่สามารถจบลงได้ โอกาสที่ทองคำจะปรับราคาขึ้นได้ก็ยังมีอยู่ เพราะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สุด” นายจิตติกล่าว และว่า หากกระจายขายทองคำได้ อยากให้ทำ เพราะในตอนนี้การส่งทองคำออกไปขายต่างประเทศทำได้ไม่สะดวกมากนัก ทำให้หากมีการกระจายออกก็จะถูกกดดันในด้านราคา ที่ความจริงก็มีช่องว่างระหว่างราคาทองคำไทยกับราคาทองคำต่างประเทศประมาณ 300-400 บาทอยู่แล้ว โดยหากประเมินตามกลไกของตลาด สภาพคล่องในการรับซื้อทองคำคืนของร้านทองยังมีอยู่ อาจคิดในส่วนของลูกค้ารายใหญ่นับ แต่หากสามารถเจรจากันได้ว่าจะจ่ายเงินสดหรือเครดิตก็หันแบบใด ก็ไม่มีปัญหา โดยเริ่มเห็นลูกค้ารายใหญ่นำทองคำออกมาขายแล้วกว่า 10 ล้านบาท

ร้านทองเชียงใหม่เจียบเหงา

นายสุรพล โอวาทยากุล ประธานชมรมร้านทอง จ.เชียงใหม่ และเจ้าของร้านทองยังเชียงลั้ง ตั้งอยู่ในย่านตลาดวโรรส (กาดหลวง) อ.เมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า แม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้น แต่บรรยากาศการรับซื้อขายทองในจ.เชียงใหม่ ไม่คึกคัก เพราะร้านทองส่วนใหญ่ปิดทำการ โดยร้านของตนได้ปิดมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะเปิดอีกครั้ง ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ สาเหตุที่ปิดเพราะการระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจเจียบเหงา และหากเปิดก็เกรงเรื่องความไม่ปลอดภัย

ด้านนายชัยรัตน์ วิเชียร ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านทอง อ.แม่สอด จ.ตาก และเจ้าของห้างทองสินสุวรรณ กล่าวว่า ร้านตั้งรับ การรับซื้อมากกว่าการจำหน่าย เพราะเป็นช่วงที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อน จึงนำทองออกมาจำหน่าย เพราะหลายครอบครัวหาเช้ากินค่ำ ทำให้มีปริมาณรับซื้อมากกว่าช่วงปกติ โดยจะรับซื้อไปจนกว่าจะไม่ไหว

โคราชรับซื้อรายเล็ก1-2สลึง

นายชัยชนะ ประพทพิพงษ์ นายกสมาคมค้าทองคำนครราชสีมา เผยว่า แม้ว่าช่วงนี้ราคาทองคำจะพุ่งสูงขึ้น แต่ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา กลับพบว่า มีลูกค้านำทองคำมาขายน้อยมาก คาดว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้พากันเทขายทองไป

ตั้งแต่ช่วงที่ราคาทองคำพุ่งสูงเกินบาทละ 22,000 บาทกันหมดแล้ว ส่วนของร้านทองก็มีปัญหาเรื่องเงินทุนสำรอง เนื่องจากเมื่อซื้อทองมาแล้วต้องนำไปขายให้ร้านค้าส่งรายใหญ่ในกรุงเทพฯ แต่มีประกาศเคอร์ฟิว ทำให้การขนย้ายทองข้ามจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก อีกทั้งร้านค้าส่งรายใหญ่ในกรุงเทพฯ ก็ไม่สามารถนำทองคำไปขายต่อยังต่างประเทศได้ เพราะติดปัญหาปิดสนามบินและปิดประเทศบางประเทศ จึงไม่มีเงินจ่ายให้ร้านทองรายย่อย ส่งผลกระทบเป็นโดมิโน

“ขณะนี้หลายร้านต้องรับซื้อเฉพาะรายเล็กที่นำทองมาขาย 1 สลึง 2 สลึง หรือไม่เกิน 2-3 บาท ส่วนลูกค้ารายใหญ่ที่นำทองคำแท่งมาขายในปริมาณมากๆ ก็ต้องขอปฏิเสธไว้ก่อน เพราะไม่มีเงินรับซื้อ ตอนนี้สมาชิกของสมาคมค้าทองคำนครราชสีมา เฉพาะในตัวเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีอยู่จำนวน 125 ราย ก็ต้องบริหารการเงินด้วยการไปกู้ยืมเงินจากธนาคารต่างๆ เพื่อนำมาหมุนเพิ่มสภาพคล่องไปชั่วคราวก่อน จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงวิกฤต” นายชัยชนะกล่าว

หุ้นไทยไปไม่ไหวลบ20จุด

ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะหุ้นวันเดียวกันว่า หุ้นเคลื่อนไหวในแดนลบได้เล็กน้อยในช่วงครึ่งวันเช้า จากนั้นปรับตัวลงแรงในภาคบ่ายโดยปิดตลาดที่ระดับ 1,236.10 จุด ลดลง 20.25 จุด หรือ 1.61% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 69,418.86 ล้านบาท โดยนักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ 1,466.55 ล้านบาท และ 3,187.09 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนนักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 1,321.67 ล้านบาท และ 3,331.97 ล้านบาท ตามลำดับ

นายมงคล พ่วงเกตุรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยจะอ้างอิงกับตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีหุ้นคอนซังจะเคลื่อนไหวคล้ายกัน เมื่อดัชนีดาวโจนส์ฟื้นเจอร์ของสหรัฐปรับลดลง ตลาดหุ้นไทยจึงมีแรงขายทำกำไรออกมา แม้สถานการณ์ในภาพรวมจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก และแม้สหรัฐจะเปิดเผยข่าวเชิงบวก จะเริ่มเปิดให้หน่วยงานราชการกลับมาทำงานตามปกติก็ตาม

‘หุ้น-ทองคำ’เอเชียดังต่อ

ตลาดในเอเชียทั้งตลาดหุ้นและตลาดน้ำมันดิบพากันอ่อนตัวลงในการซื้อขายตลอดวันที่ 15 เมษายนนี้ โดยเอเอฟพีระบุว่า เป็นการลดต่ำลงส่วนทางกับตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวสูงขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาเริ่มส่งสัญญาณลดลง ทั้งนี้

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 16 เมษายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15376

หน้า: 1 (กลาง), 3, 5

Col.Inch: 220.33 Ad Value: 341,511.50

PRValue (x3): 1,024,534.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ครม.ไฟเขียวแล้ว ช่วยม.33เตอะฝุ่น

ตลาดหุ้นแข็งโยกกลับมาปิดตลาดในแดนลบ 0.6 เปอร์เซ็นต์ ช่องว่างปิดตลาดลดลง 1.2 เปอร์เซ็นต์ ตลาดโตเกียวปิดลบ 0.5 เปอร์เซ็นต์ หลังจากดีดตัวขึ้นแรงในช่วงซื้อขายก่อนหน้าจากปัญหาค่าเงินเยน ชินนิยีปิด ลดลง 0.4 เปอร์เซ็นต์ สิงคโปร์ลบ 0.3 เปอร์เซ็นต์

ด้านราคาทองคำ เปิดตลาดที่ 1,754.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ปิดตลาดลดลง 1.73 เปอร์เซ็นต์ หรือ 30.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มาอยู่ที่ 1,734.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาน้ำมันดิบปรับลดลง

ขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดเอเชียที่เริ่มต้นสัปดาห์ปรับตัวขึ้นสูง หลังความตกลงลดปริมาณการผลิตครั้งใหญ่ของกลุ่มโอเปกพลัส ยุติสงครามราคาน้ำมันระหว่างซาอุดีอาระเบีย-รัสเซียไปก่อนหน้านี้ ได้อ่อนตัวลงมากขึ้นตามลำดับ จนลงถึงระดับต่ำกว่าระดับราคาก่อนหน้าที่จะมีความตกลงกันแล้ว เมื่อนักลงทุนพากันเกรงว่าปริมาณที่ปรับลดยังไม่สามารถชดเชยการลดลงมหาศาลของอุปสงค์น้ำมันดิบทั่วโลกที่ลดลงถึง 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือราว 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำมันดิบล้นคลังสำรองทั่วโลก

โดยราคาน้ำมันดิบชนิดเบรนท์ ลดลง 3.14 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 28.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบดิบเบรนท์ที่โอ ลดลงอีก 2.2 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 20 ดอลลาร์ ที่ 19.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

รมช.'มนัญญา'สั่งตรงอ.ส.ค. ลดราคานม25%ช่วยเหลือผู้เลี้ยงโค

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหาแนวทางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยเปิดเผยภายหลังการประชุมถึงแนวทางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประสบปัญหาจำหน่ายนํ้านมดิบได้น้อย เนื่องจากผู้ประกอบการแปรรูปลดการรับซื้อตามสถานะเศรษฐกิจ ประชาชนมีกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง จึงมีมติที่ประชุมให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นำ

ผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ดราไทย-เดนมาร์ก ขนาด 200 มิลลิลิตร ทุกรสชาติจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการทุกจังหวัดในราคาพิเศษ ซึ่งเป็นราคาที่ถูกลงกว่าราคาในท้องตลาดประมาณร้อยละ 25 โดยแต่ละหน่วยงานสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการและร่วมกันปฏิบัติโดยมอบหมายปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประสานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดซื้อผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค. เพื่อจัดรวมในชุดยังชีพที่กระทรวงมหาดไทยจะแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้กักกันตนเองในสถานที่รัฐจัดให้และที่พำนักอยู่บ้าน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทำ

หนังสือแจ้งเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้ว รวมทั้งจะจำหน่ายราคาพิเศษให้แก่หน่วยราชการต่างๆ มูลนิธิและผู้ประสงค์ซื้อผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

“อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติและยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งนมยูเอชทีเป็นนมที่มีอายุการเก็บรักษานานโดยไม่ต้องแช่เย็น” นางสาวมนัญญา กล่าว

ปชช.มึนตึบ!รัฐบาลแก้โควิด

เงินเยียวยาหารพัน หดเหลือ1ด.

**อ้างรออีก1ล้านล้าน
ปณบ้ำเห้นจแพทย
ชินเงิน‘เจ้าหน้าที’**

“บักตู”นำประชุมกรม.ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เผยพอใจยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงต่อเนื่อง แย้มปลาย เม.ย. “ศบค.”ประเมินต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ รัยยังวางใจไม่ได้ หากหย่อนมาตรการไวรัสรุนแรงอาจหวนกลับมาโจมตีประเทศอีกครั้ง พร้อมตั้ง“ปลัดฯคลัง”นั่ง ปธ.คกก.เยียวยาเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบ ย้ำเงิน 5 พัน จ่ายแค่เดือนเดียว ที่เหลือต้องรอเงิน“พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้าน ล.” ด้าน“กรม.”ไฟเขียวปณบ้ำเห้นจเพิ่มขึ้นเงินเดือน-สิทธิประโยชน์ “หมอ-ตำรวจ-ทหาร” สู้โควิด-19 “อนุทิน” อดขาดสั่งปลด “บุญเกื้อ”พ้นผู้ช่วย ส.ส.พร้อมขอโทษ ปชช. หลังไวยชวบ้านรวมตัวบุก ก.คลังปมเงินเยียวยา ลั่นลงโทษขั้นเด็ดขาด ขณะที่เจ้าตัวอ้างเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล “มท.1”สั่งชันนอต “ผวจ.”ทั่วประเทศ ยัด พ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ “นายกฯ” ขอพรรคร่วมฯหยุดทำการเมือง มุ่งการบ้านดูแลปชช.-คนไทยทั้ง ปท. เดือนผ่านค้ำเล็กโจมตี หันมาพึ่งเหตุพึ่งผล ย้ำต้อง

ไม่มีทุจริต

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 เม.ย. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว. กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งที่ 3 โดยมี พล.อ.

ต่อมา > 8

■ ทด

ต่อจากหน้า 1

ประวิตร วงษ์สุวรรณ, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ แถลงภายหลังการประชุม ครม.ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าวันนี้เป็นที่น่ายินดี ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทยอยลดลงในช่วงหลายวันที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดให้รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จะพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ และหลักการทางด้านสาธารณสุขว่าจะสามารถผ่อนปรนอะไรได้บ้าง แต่ในช่วงนี้ต้องขอเวลาอีกสักกระยะ เพราะยังมีความเสี่ยงสูงในการชุมนุมหรือรวมตัวกัน “ผมทราบว่าทุกคนเดือดร้อน ท่านร้อนใจ ผมยิ่งร้อนใจกว่า เพราะผม

เป็นรัฐบาลที่ต้องดูแลท่าน ขอให้เข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเราจะประเมินอีกครั้งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย. ระหว่างนี้ก็กำลังหามาตรการที่เหมาะสมและดีที่สุดอยู่ แต่ถ้ามีการผ่อนปรนก็ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะบางพื้นที่ก็มีการแพร่ระบาดอยู่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทุกคนทราบคืออยู่แล้วคือภาคกลาง กรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคใต้ จึงต้องมีมาตรการป้องกัน ไม่ให้กลับมาระบาดใหม่ในทุกมิติ”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า สำหรับวันที่ 26 เม.ย.ที่จะครบวันประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะมีการต่ออายุหรือขยายมาตรการเคอร์ฟิวต่อหรือไม่ เรื่องนี้จะอยู่ในการประเมินของศบค.ที่จะต้องไปวิเคราะห์และชั่งน้ำหนักในหลายๆด้าน แม้สถานการณ์แนวโน้มในขณะนี้จะลดลงบ้าง ซึ่งอาจหมายความว่าเราป้องกันการแพร่ระบาดได้ดี แต่หากเราขาดความร่วมมือแล้วหย่อนวินัยและหย่อนความเข้มงวดลงไปโรคระบาดก็จะกลับมาโจมตีเราได้อีกอย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ดังนั้น ตนทราบว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผลกระทบและความเดือดร้อนดังนั้นรัฐบาลจึงต้องหามาตรการอื่นๆ มาทดแทน ดังนั้นต้องขอให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วย”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ว่า กำลังเตรียมการเรื่อง



● **ไม่พอจ่าย... พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม** แสดงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยยอมรับว่ารัฐบาลมีเงินพอที่จะจ่ายให้เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้น ที่ทำเนียบรัฐบาล

นี้อยู่ ต้องทำให้เป็นเม็ดเงิน เพื่อที่จะเอา มาเยียวยาตอนนี้มีแต่ตัวเลข หลายคนเอาตัวเลขนี้มาหารแบ่งกันไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะใช้ได้และได้เงินประมาณเดือน พ.ค. หรือ มิ.ย.นี้

“วันนี้เราใช้เงินรายจ่ายงบกลางปี 63 บางโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็จะเอางบคืนมาใช้ช่วงนี้ก่อน ซึ่งมีวงเงินประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่งจะครอบคลุมในการเยียวยา 5,000 บาทได้แค่ 1 เดือน เดือนที่ 2 เดือน 3 ก็จะต้องรอเงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเงินเหล่านี้เป็นภาระผูกพันกับรัฐบาลในวันข้างหน้า ที่ต้องการเม็ดเงินมาชำระหนี้ ฉะนั้นการกู้เงินก็ทยอยกู้เป็นก้อนๆ ไม่ใช่มีเงินเป็น 1 ล้านล้าน อยู่ในมือทั้งหมดคงไม่ใช่แบบนั้น กราบเรียนย้ำอีกครั้งเรามีเม็ดเงินที่จะดูแลให้ได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้น ที่เหลือต้องรอ พ.ร.ก.กู้เงินที่จะออกมา”

นายกฯ กล่าวว่ ปัจจุบันเราจะทำอย่างไรที่จะมารองรับการช่วยเหลือกลุ่ม

อาชีพต่างๆ ก่อนที่ พ.ร.ก.กู้เงินมีผลบังคับใช้ เช่นอาชีพอิสระ ลูกจ้างชั่วคราว กิจการ

อ่านต่อหน้า 10

■ **ทศ**

ต่อจากหน้า 8

ส่วนตัว ค้าขาย รวมถึงอาชีพอิสระที่เป็นไปตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ของประกันสังคม ซึ่งมีประมาณ 9 ล้านคน ทั้งนี้ในตอนแรกเรามีเม็ดเงินให้กับคน 3 ล้านคนเท่านั้น ไม่ได้เป็นโควตา โดยนำเม็ดเงินมาคำนวณว่าสามารถจ่ายได้เท่าไร ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วสามารถจ่ายได้ 5,000 บาทต่อเดือนให้คน 3 ล้านคนเท่านั้น พอรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งปรากฏว่ามีคนเดือดร้อนในหลายกลุ่มรวมประมาณ 9 ล้านคน ก็ต้องไปดูว่าจะไปหาเงินตรงไหนมาให้

ทั้งนี้ มีหลายคนกลัวที่จะไม่ได้ ซึ่งก็เป็นปัญหาที่ไม่รู้จะเอาที่ไหนไปโอนให้เหมือนกัน ก็คงต้องไปช้กระยะหนึ่ง แต่ตนก็เข้าใจความเดือดร้อนของท่าน แต่

ตนก็มีความเป็นห่วง เนื่องจากมีคนที่ยังทะเบียนไม่เป็นต้องไปจ้างเขา ก็มีคนที่หาประโยชน์จากคนที่ลำบากคิดค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ซึ่งก็ต้องไปกู้ยืมเงิน แต่ปรากฏว่าคัดกรองแล้วไม่ได้ก็เท่ากับว่าเสียเงินไป 1,000 บาท ตนถือว่าคนที่มาแสวงหาประโยชน์แบบนี้เป็นคนที่น่ารังเกียจ ทั้งนี้เมื่อวานได้มีการจับกุมคนที่มีการปลอมใบแพทย์ คนเหล่านี้ตนไม่คิดว่าจะมีอยู่ในประเทศไทย แต่ก็ยังมีอีกเยอะ ฉะนั้นนายทุนเงินกู้ต่างๆ เมื่อรัฐบาลมีมาตรการอะไร ท่านก็ควรช่วยเราบ้างผมก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเต็มที่ ท่านก็ต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวให้กับลูกหนี้ของท่านบ้าง เพราะเขาไม่มีเงินให้ท่านหรอก ท่านจะแสวงหาประโยชน์จากความทุกข์ทรมานแสนสาหัสของประชาชน ท่านจะมีความสุขหรือ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย

ศบค.ถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้ 3.กำหนด ปิด
ร้านสะดวกซื้อเวลาเดียวกันทั่วประเทศ
ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ไปจนถึง
วันที่ 30 เม.ย.

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวว่า
วันนี้ต้องขอความร่วมมือกับพรรคร่วม
รัฐบาลให้หยุดทำการเมืองไปก่อน วันนี้
เป็นเรื่องของการบ้าน การบริหารราช
การแผ่นดิน ซึ่งต้องดูแลพี่น้องประชาชน
คนไทย เพราะเราต้องเป็นรัฐบาลของ
ประชาชนทุกคนในประเทศ ขณะเดียว
กันอีกฝ่ายที่กำลังโจมตีอยู่ในขณะนี้ ขอ
ให้ฟังเหตุฟังผล บางทีพูดแล้วทำให้คน
คล้อยตามได้ง่าย ตรงนี้คิดว่าอันตราย
อย่างยิ่ง หากมาทำตรงนี้แล้วจะรู้ว่ามัน
ยากแค่ไหน มันเสี่ยงอันตรายแค่ไหน
ในการใช้จ่ายงบประมาณเหล่านี้ ตน
ขอย้ำว่า จะต้องไม่มีการทุจริตโดยเด็ด
ขาด

โยกงบลงทุน'50%'สู้โควิด นายกรัฐมนตรี'จ่าย5พัน'

กรุงเทพธุรกิจ ● ครม.เห็นชอบตั้งปี 2564 งบประจำ 25% งบลงทุน 50% สู้โควิด พร้อมผ่าน ร่าง พ.ร.ก.3 ฉบับ อัปเดต 1.9 ล้านล้านบาท "คลัง"เตรียม ทายออก พร้อมกันงบซื้อวัคซีนหัวละ 500 บาท นายกรัฐมนตรี'จ่าย5พันบาทได้ 1 เดือน ส่วนที่เหลือรอเงิน' ตั้งปลัดคลังดูแลเยียวยา ให้ไปเร่งใส่

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง ซึ่งทำให้ รัฐบาลต้องเตรียมงบประมาณเพิ่มมากขึ้น หลังจาก ก่อนหน้านี้ซึ่งมาจากหลายส่วนแต่ยังไม่เพียงพอ จึงต้องมาปรับงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับการ ป้องกันการระบาด การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นางนฤมลถินฤกษ์โฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอปรับปรุง รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด-19

ทั้งนี้ แบ่งการปรับปรุงเป็น 2 ส่วน คือ 1.งบ รายจ่ายประจำที่ไม่มีชื่อผูกพันหรือชดเชยผูกพัน ได้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ และการดำเนินกิจกรรม (Event) ที่จ้างผู้จัดกิจกรรม (Organizer) หรือดำเนินการเอง ให้พิจารณาหาทวงวงเงิน งบประมาณลง 25%

2.รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มี ชื่อผูกพัน(รายการปีเดียว) ที่เป็นครุภัณฑ์ทดแทน

อ่านต่อหน้า | 4

▶ ต่อจากหน้า 1 โยกงบ

หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่ชะลอการดำเนินงานได้ ให้พิจารณาทวงวงเงินงบประมาณลง 50% รวมถึงรายการ และงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณ พิจารณาแล้วเห็นว่าชะลอการดำเนินการได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

สำหรับงบประมาณที่ปรับปรุงนี้จะตั้งเป็น งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการบรรเทา หรือแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้ หน่วยงานรับงบประมาณปรับปรุงรายละเอียด ให้สำนักงานงบประมาณภายในวันที่ 22 เม.ย.นี้

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ครม.วันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบกรอบ งบประมาณ 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.50 ล้านล้านบาท รายจ่ายลงทุน 696,424 ล้านบาท และรายจ่าย ชำระคืนเงินต้น 94,000 ล้านบาท

ครม.เห็นชอบร่าง พรก.

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวง การคลัง กล่าวว่า ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ ร่างกฎหมาย คือ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวง การคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาและเยียวยา โควิด-19 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท

พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปลดปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) วงเงิน 5 แสนล้านบาท และ พ.ร.ก.ให้อำนาจ ธปท.

ซื้อตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดีที่ครบกำหนด ชำระวงเงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งจากนี้เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี(สลด.) จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ก่อน ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ **กันงบซื้อวัคซีนหัวละ 500 บาท**

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเริ่มกู้เงินใน เดือน พ.ค.นี้ โดยทยอยกู้ตามความจำเป็น และแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.วงเงินกู้สำหรับ เยียวยาประชาชนและใช้เพื่อสาธารณสุข 6 แสนล้านบาท ให้ใช้เยียวยาประชาชน 5.55 แสนล้านบาท ที่เหลือ 4.5 หมื่นล้านบาท ใช้ เป็นงบเพิ่มเติมสาธารณสุข รวมถึงจัดสรร สำหรับวัคซีนโควิด-19 หากมีการคิดค้นได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนทั่วถึง โดยได้ ตั้งงบประมาณสำหรับวัคซีนหัวละ 500 บาท

ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรจะหารือกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดคุณสมบัติเกษตรกร ที่จะเข้าโครงการให้ชัดเจนเพราะกฎหมาย กู้เงินกำหนดว่าต้องใช้เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะการช่วยเหลือเกษตรกรจะเข้า ครม.ได้ในเดือน พ.ค.นี้ โดยรอให้ พ.ร.ก.มี ผลทางกฎหมายก่อน

นายกรอเงินกู้จ่ายเยียวยา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ต้องใช้ เงินจากหลายส่วนคือ ส่วนแรก พ.ร.บ.การปรับ โอนงบประมาณปี 2563 ในอัตรา 10% วงเงิน ไม่เกิน 1 แสนล้านบาท ซึ่งใช้เวลามากเพราะ ต้องเสนอรัฐสภาพิจารณา และคาดว่าจะใช้ เงินก้อนนี้ได้ในเดือน มิ.ย.นี้

ส่วนที่ 2 คือ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อนำมาเยียวยาประชาชนเพิ่มจากงบกลางที่

อนุมัติไปแล้ว 4.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งช่วยเหลือประชาชนเดือนละ 5,000 บาท และเงินในเดือนถัดไปจะนำเงินกู้ตาม พ.ร.ก. มาเสริม และส่วนที่ 3 คือ พ.ร.ก. ให้อำนาจ ธปท. 2 ฉบับ เพื่อบริหารทางการเงินการคลังไม่ให้เกิดความวุ่นวายหรือขาดความ

“พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท รอกการประกาศใช้ช่วงปลายเดือน เม.ย. หรือ พ.ค. นี้ ซึ่งการใช้เงินนี้ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตาม พ.ร.ก. กู้เงิน คาดว่าใช้เงินได้เดือน พ.ค.-มิ.ย. นี้ แต่ขณะนี้ใช้เงินรายจ่ายจากงบกลางปี 2563 และบางโครงการปรับการใช้งบวงเงิน 50,000 กว่าล้านบาท ซึ่งครอบคลุมการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพียงเดือนเดียว เพราะฉะนั้นเดือนที่ 2-3 ต้องรอเงินจาก พ.ร.ก. กู้เงิน”

ดังนั้น เงินเหล่านี้เป็นภาระผูกพันของรัฐบาลเพราะเราต้องหาเม็ดเงินมาชำระหนี้ ดังนั้นการกู้เงินจะทยอยกู้เป็นก้อนๆ ไม่ได้หมายความว่าเรามีเงิน 1 ล้านล้านบาท อยู่ในมือทั้งหมดครั้งเดียว หลายคนอาจจะไม่เข้าใจเอาตัวเลขมาคูณและหาร ซึ่งรับรองว่าจะดูแลให้ครบทุกคน

ตั้งปลัดคลังตรวจสอบมาตรการ

พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 เพื่อติดตามรวบรวมข้อมูลและบูรณะการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รับฟังความคิดเห็น ตรวจสอบการช่วยเหลือและเยียวยาให้ครอบคลุมและทั่วถึง จัดทำข้อเสนอแนะกลไกและขั้นตอนการดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาอย่างแท้จริง หลังจากปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนและได้รับการช่วยเหลือแล้วจำนวนหนึ่ง

รวมทั้งคณะกรรมการชุดนี้จะติดตามรวบรวม และบูรณะการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม และกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินมาตรการชดเชยรายได้ รวมทั้งรวมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

นายอดตมสวนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้เข้ามาดูแลเฉพาะการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท แต่จะดูแลทุกการเยียวยาทุกมาตรการ

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นประธานกรรมการฯ ส่วนกรรมการประกอบด้วย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)